

บทความ อ. ๒๗/๒๕๖๐

วีระเชษฐ์ จรรยาฤดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

### อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน

ผู้ยุทธรม์ท่านนี้ต้องการทราบว่าบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาท่านทำงานกันอย่างไร คำตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่ โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดนี้ ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยอยากรู้

เรื่องนี้รับนายเขตได้มีหนังสือถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการธุรกรรม ตำแหน่งหน้าที่ พร้อมอัตราเงินสิทธิประโยชน์

ที่ได้รับจากตำแหน่งปกติ และจากการเป็นกรรมการในการพิจารณาเรื่องการคุ้มครองพยาน เนื่องจากนายเขต ได้ร้องเรียนและร้องขอเข้าโครงการคุ้มครองพยานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเห็นว่าตำแหน่งต่าง ๆ นั้น มาจาก เงินภาษีของประชาชน หรือกฎหมายได้กำหนดความรับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งปฏิเสธว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเจ้าของไม่อนุญาต จึงเปิดเผยให้ไม่ได้เพราะจะรบกวนสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร นายเขตจึงมีหนังสือยุทธรม์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาและชี้แจงว่า ข้อมูล ข่าวสารตามที่ได้รับคำขอ คือ รายชื่อคณะกรรมการธุรกรรม พร้อมอัตราเงินสิทธิประโยชน์ฯ เห็นว่าเป็นข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล และข้อมูลทีxonนั้นไม่เกี่ยวกับประเด็นพิจารณาว่านายเขตมีพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ตามคำร้องขอให้คุ้มครอง ถ้าเห็นว่ามีมติของคณะกรรมการธุรกรรมไม่ถูกต้อง ก็ยุทธรม์ต่อศาลให้พิจารณาต่อไป ได้ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ปฏิเสธและส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณา ๓ รายการนั้นคือ ๑) คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม ๒) คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการธุรกรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาทบทวนคำตอบแทน กรรมการธุรกรรมและอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เห็นว่า ทั้งเรื่องรายชื่อ กรรมการ ฯ เรื่องคำขอแทน เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ มิได้ เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การเปิดเผยจะทำให้มีโอกาสตรวจสอบและแสดงความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงวินิจฉัยให้สำนักงาน ปปง. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และ ๒ ชำต้นคือ คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ทั้งสองเรื่อง ส่วนรายการที่ ๓ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๐๗/๒๕๖๐๘๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการธุรกรรมและอนุกรรมการ ในคณะกรรมการ ปปง. ให้เปิดเผยได้ เว้นแต่ข้อความหรือความเห็นภายในหน่วยงานของรัฐให้ปกปิดไว้

การปฏิบัติงานของส่วนราชการเรื่องการตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานมีมากครับ เพื่อให้ทำงาน รวดเร็วและลงรายละเอียดเฉพาะเรื่องมากขึ้น ถ้ามีการขอในแนวนี้อีก ก็ดูเป็นแนวทางพิจารณาได้ครับ มีข้อสงสัย ติดต่อหาหรือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th) "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

(ที่ สค ๘๔/๒๕๖๐)